

การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ (ยกเว้นแท็กซี่)

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

ตามกฎหมาย เจ้าของที่จดทะเบียน("เจ้าของเดิม")จะต้องส่งสำเนาของ"หนังสือแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ (ยกเว้นแท็กซี่)" (เช่น หน้า 3 ของแบบฟอร์ม TD25) ที่เสร็จสมบูรณ์และลงนามอย่างถูกต้องโดยเจ้าของเดิมและเจ้าของใหม่ไปยังสำนักงานบันทึกยานพาหนะของแผนกนี้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ เจ้าของใหม่จะต้องส่งต้นฉบับของ "หนังสือแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ (ยกเว้นแท็กซี่)" (เช่น หน้า 1 ของแบบฟอร์ม TD25) ที่กรอกและลงนามอย่างถูกต้องโดยเจ้าของเดิมและเจ้าของใหม่ไปยังสำนักงานออกใบอนุญาตของแผนกนี้พร้อมกับเอกสารและค่าธรรมเนียมที่จำเป็นภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะเพื่อให้ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะเสร็จสมบูรณ์

ใบรับรองการเคลียร์สินค้า[TD87 (S)]

- ใบรับรองการกวาดล้างระบุว่า ในขณะที่ออกใบรับรอง ไม่ว่าจะยานพาหนะที่ได้รับมอบหมายจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดที่กล่าวถึงในใบรับรอง คำสั่งศาล ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ชำระหรือไม่ก็ตามใบรับรองจะมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ออก
- ใบรับรองการปลดอาชญากรรมไม่ใช่เอกสารที่จำเป็นสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะก่อนที่จะมีข้อตกลงสำหรับการได้มาซึ่งยานพาหนะผู้ซื้อยานพาหนะที่คาดหวังอาจยื่นขอโดยการส่งแบบฟอร์ม TD87(S) สำหรับใบรับรองการผ่านพิธีการศุลกากรที่สำนักงานออกใบอนุญาตใดๆ
- ในช่วงเวลาของการโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะหากเจ้าของยานพาหนะคนใหม่มีใบรับรองการกวาดล้างที่ต้องซึ่งรับรองว่ายานพาหนะไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตามที่ระบุไว้ ใบอนุญาตของยานพาหนะที่มีการโอนกรรมสิทธิ์จะไม่ถูกระงับชั่วคราวและยานพาหนะไม่ได้อยู่ภายใต้การ "กักขัง" โดย TD แม้ว่ายานพาหนะจะถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก่อนหน้านั้นในการกระทำความผิดดังกล่าว หลังจากการโอนกรรมสิทธิ์
- การยื่นคำขอใบรับรองการกวาดล้างไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สมัครสามารถสมัครออนไลน์ได้

การขายและการซื้อยานพาหนะ

การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและการจดทะเบียนยานพาหนะใหม่ ทั้งเจ้าของรถที่มีอยู่และเจ้าของรถใหม่ควรให้ความสนใจกับสิ่งต่อไปนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขา:

- เจ้าของเดิมควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าของใหม่ได้ส่ง "หนังสือแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ (ยกเว้นรถแท็กซี่)" ฉบับจริงไปยังกรมการขนส่ง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะให้เสร็จสิ้นภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากที่รถถูกโอนให้เจ้าของใหม่ มิฉะนั้น การโอนกรรมสิทธิ์จะไม่สมบูรณ์
- ก่อนที่จะขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะจะเสร็จสมบูรณ์เนื่องจากยานพาหนะยังคงจดทะเบียนภายใต้ชื่อของเจ้าของที่มีอยู่เจ้าของที่มีอยู่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้น**

นกับยานพาหนะคันนั้นต่อไปโครงการขนส่งทางบก(TD)แนะนำให้เจ้าของเดิมและเจ้าของใหม่ไป
ไปที่สำนักงานออกใบอนุญาตร่วมกันเพื่อทำขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะให้เสร็จสมบูรณ์

โปรดดู[เวอร์ชันภาษาอังกฤษ](#)สำหรับข้อมูลล่าสุด